

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกษตรฯจัดอีกก้อนเงิน ๕ หมื่นล้าน
๒. ปลื้มแห่ซื้อปในงานวิถึข้าววิถีไทย
๓. หยุดพยุ่งยงพารา
๔. สตง.ปัส.ป.ก.โอนทีให้เกษตรกร
๕. ภาพข่าว: มหกรรมงานข้าวฮางโลก
๖. พาณิษย์คุมเข้มเอกชนประมุขข้าวสารยกคลัง
๗. กฟก.เร่งแก้ไชนี้เกษตรกร
๘. ประมุขข้าวรอบ ๒ โภย ๘ พันล.
๙. ประมงไทยในอินโดฯระสำรฐบาลถกพื้นสัมพันธ์
๑๐. ฟ้องแพ่งจำนำข้าว - อายุความ ๒ ปี

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด
เดลินิวส์
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด

เกษตรฯ ใจดีอีกก่อนเงิน 5 หมื่นล้านบาท

ช่วยเกษตรกร-ทำใจราคาข้าวอาจไม่พียง่ายๆ

รมว.เกษตรฯยอมรับข้าว-ยางพาราราคาตกประมาณนี้ไปอีกอย่างน้อย 1 ปี เพราะน้ำมันยังโง้งหัวไม่ขึ้น บวกกับศก.โลกชะลอตัวและเงินบาทแข็งค่าเตรียมงบอีก 5 หมื่นล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกร

นายปดิพัทธ์ สันติภาณุ รมว.เกษตรฯและสหกรณ์เปิดเผยว่า น้ำมันใจได้ว่าภายใน 1 ปี ราคาข้าว และยางพารา คงไม่สูงขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจมีการซึม หรือเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ในกรอบแคบๆ ไปสักประมาณ 2 ปีนับจากนี้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวตามไป ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าขึ้นไม่เป็นผลดีต่อราคาสินค้าเกษตรที่ส่งออก

“ภาคเกษตรไทยต้องพึ่งตัวเองไปก่อน ที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการผลักดันโครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรรายละ 1,000 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือ 15,000 บาท ในพื้นที่ที่แล้งซ้ำซาก ก็ปล่อยเงินให้ประกอบอาชีพชุมชนละ 1 ล้านบาท ครอบคลุม 3,052 ตำบล”

กระทรวงเกษตรฯสั่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินผลของมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือภาคเกษตรในหลายมิติ ลงลึกไปถึงรายได้ รายจ่ายของเกษตรกรในแต่ละวันว่ามีความสมดุล หรือเกษตรกรอยู่กันอย่างไร เพื่อนำผลของมาตรการของรัฐมาหามาตรการช่วยเหลือ ในการเติมเงินและสร้างรายได้ให้ภาคเกษตร

จากงบประมาณที่ตั้งไว้เดิมอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท แต่การจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จะนำเงินใส่เข้าไปในกระเป๋าโดยไม่ได้เกิดผลผลิตและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯคงไม่ดำเนินการแน่ เพราะถือเป็นภาระให้กับรัฐบาล

รัฐบาลเข้ามาทำงานประมาณ 6 เดือน ผลักดันมาตรการช่วยเหลือรายได้และปัจจัยการผลิตไปหลายมาตรการแล้ว แต่สิ่งที่มองว่าเป็นตัวการถ่วงการพัฒนาและปรับโครงสร้างภาคเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว หรือยางพารา คงเป็นเรื่องของหนี้สินเกษตรกร ที่ในส่วนของ ธ.ก.ส.ที่ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องหนี้สินที่อยู่ในกองทุนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ขณะนี้ได้คุยกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงให้ ครม.ชุดใหญ่พิจารณา

สำหรับงบประมาณ 5 หมื่นล้านบาทตามที่เคยขอกระทรวงการคลังไว้ ว่าปีนี้จะนำมาช่วยเหลือและฟื้นฟูภาคเกษตร เมื่อผลักดันหลายๆ มาตรการออกมา เริ่มเห็นผล เห็นสัญญาณความแข็งแรงของภาคเกษตร การปรับโครงสร้างน่าจะมาถูกทางแล้ว จากนั้นจะผลักดันมาตรการที่ต้องใช้เงินจำนวนมากๆ ออกมา ก็อยากให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการปรับโครงสร้าง เพื่อให้ภาคเกษตรเข้มแข็งและยั่งยืน

ปลื้มแห่ช้อปในงานวิถีข้าววิถีไทย

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงการจัดงาน “วิถีข้าว วิถีไทย” ช้างทำเนียบรัฐบาล เลียบคลองผดุงกรุงเกษม วันที่ 5 มี.ค.-6 เม.ย. นี้ว่า ประชาชนให้ความสนใจมาเลือกซื้อสินค้าจากร้านสหกรณ์และร้านของเกษตรกร โดยนำอุปสงค์ส่วนลด 10% จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มาใช้แลกซื้อสินค้าเกษตรของดีทุกจังหวัดภายในงานจำนวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามประชาชนที่มาชมงานและซื้อสินค้าส่วนใหญ่รับทราบจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ที่ได้นำเสนอข่าวสารแนะนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตทั่วประเทศในหน้าเกษตรเดลินิวส์ ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรมากขึ้น เมื่อประชาชนรู้และเข้าใจข้อมูลจะสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้คนสนใจงานนี้อย่างมาก

“ดีใจที่ได้ร่วมกันโปรโมตงานดี ๆ แบบนี้ ทำให้ร้านค้าแต่ละร้านมียอดขายเพิ่มขึ้น บรรยากาศคึกคักแม้เริ่มงานได้เพียงสองวัน” นายโอกาส กล่าวว่ นับเป็นการต่อยอดและขยายช่องทางขายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรจากแหล่งผลิตทั่วประเทศถึงมือผู้บริโภคได้ของดี และราคาจากผู้ผลิตอยู่ได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจการสหกรณ์” นายโอกาสกล่าวอย่างอารมณ์ดี

หยุดพยุงยางพารา

อสย.เลิกโครงการมูลภัณฑ์กันชน
องค์กรเกษตรกรฟ้องศาลฎีกา
ตุณยางไว้เยอะ/จ่อขาดทุน10บาท/กก.

วันที่ 7 มีนาคม นายไพรัช เจ็ชชุม อายุ 44 ปี ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง กล่าวว่าจะจากกรณีองค์การสวนยาง หรือ อสย.หยุดรับซื้อยางพาราจากสถาบันเกษตรกร

ต่อ : ยางพารา - หน้า 11

ยางพารา

โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หนังสือถึงมือสถาบันเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ทาง อสย.ก็หยุดรับซื้อยางพาราแผ่นดิบรมควัน จากสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยทันที

ทำให้สถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง มียางพาราแผ่นดิบรมควันที่รับซื้อจากเกษตรกรมาแล้วคงเหลืออยู่ประมาณ 7 แสนกิโลกรัม หรือ 700 ตัน ซึ่งหากสถาบันเกษตรกรนำยางไปจำหน่ายให้กับเอกชนก็จะประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากราคาที่เอกชนรับซื้อต่ำกว่า 10 บาทต่อ กก. ทั้งหลังจาก อสย.ประกาศหยุดรับซื้อยางพาราในโครงการมูลภัณฑ์กันชน ตามนโยบายของรัฐบาลคสช.ทำให้ราคาขายพาราแผ่นดิบรมควันในตลาดกลางยางพารามีแนวโน้มลดลงกว่า 50 บาทต่อกก.

นายไพรัช ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้ทางสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้นำยางพาราแผ่นดิบรมควัน

ที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เป็นสมาชิกส่งขายให้กับ อสย.แล้วจำนวน 1 ล้าน 3 แสนกิโลกรัม หรือ 1,300 ตัน และมีการส่งมอบยางพาราแล้วเสร็จ แต่ทาง อสย.ยังคงค้างจ่ายเงินให้กับสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง กว่า 60 ล้านบาท นอกจากนั้นเที่ยวหลังสุดก่อนที่ อสย.จะมีหนังสือแจ้งปิดโครงการ ในวันที่ 6 มีนาคม ทางสถาบันได้มีการแจ้งขายยางพาราแผ่นดิบรมควันให้กับ อสย.อีกจำนวน 1 แสน 3 หมื่น กก. หากคิดเป็นเงินประมาณ 7 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ ทางสถาบันเกษตรกร ยังไม่สามารถส่งยางตามโครงการได้ เนื่องจากทาง อสย. ระบุไม่มีที่เก็บยาง ทำให้สถาบันเกษตรกรไม่มีเงินหมุนเวียนและไม่สามารถจ่ายเงินค่าขายพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนที่เป็นสมาชิกได้

อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง จึงเรียกร้องให้ทาง อสย.เร่งจ่ายเงินให้กับสถาบันเกษตรกรพร้อมขอขายเวลารับซื้อยางพาราแผ่นดิบรมควันในส่วนของพัทลุงออกไปอีก 15 วัน เพราะหลังจากนี้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดก็จะหยุดกรีดยางพาราในระยะหนึ่งในช่วงยางผลัดใบ ซึ่งอาจจะสามารถระบายยางพาราที่ค้างสต็อกอยู่ในมือของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้ทั้งหมด

สตง.บัส.ป.ก.โอนที่ให้เกษตรกร

ชี้ชัด 7.1 หมื่นไร่ จ่ายค่าเช่าซื้อครบ/จ้เร่งตามหนี้ค่าง 20 ปี

สตง.ไล่บี้กองทุนส.ป.ก. เร่งโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับเกษตรกรที่ผ่อนชำระเช่าซื้อครบตามสัญญา เคยมีกว่า 5 พันรายใน 28 จังหวัด พื้นที่กว่า 7.1 หมื่นไร่ พร้อมเร่งรัดให้ติดตามลูกหนี้เงินกู้-ค่าที่ดิน ที่รับโอนมาจากกองทุนที่ดินธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี 47 พบมีลูกหนี้จำนวนมากค้างชำระเกิน 10-20 ปี ระบุเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

แหล่งข่าวจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ทางสตง.ได้ตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ของกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือส.ป.ก. แบบสุ่ม

ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินของกองทุนที่ให้เกษตรกรเช่าซื้อที่ดิน โดยเกษตรกรได้จัดทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน พร้อมทั้งจ่ายเงินเพื่อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ โดยการผ่อนชำระให้กับกองทุนเป็นรายงวด พบว่ามีเกษตรกร 28 จังหวัด กว่า 5 พันราย เนื้อที่ประมาณ 7.16 หมื่นไร่

มูลค่าที่ดินกว่า 235 ล้านบาท ได้จัดทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมทั้งได้จ่ายเงินเพื่อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่ดินครบถ้วนแล้ว แต่กองทุนยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้

นอกจากนี้ยังมีลูกหนี้เงินกู้-ค่าที่ดิน และลูกหนี้ค่าเช่าซื้อที่ดิน ที่ได้รับช่วงโอนมาจากกองทุนที่ดิน (เป็นความร่วมมือของส.ป.ก. และธ.ก.ส.) ในปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อครบกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาแล้วไม่มีเงินจ่ายชำระหนี้ค่าที่ดินหรือค่าเช่าซื้อที่ดิน พบว่ามีเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ค้างค่างเป็นระยะเวลานาน ส่วน

มหกรรมงานข้าวฮางโลก
๐๙ ข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาของชาวภูไทสกลนคร ชาวอีสาน รู้จักมานานนับร้อยปีมาแล้ว แต่ภาคอื่นอาจไม่รู้จัก หากอยากรู้ว่าข้าวฮางมีที่มาที่ไปอย่างไร ต้องไปงานมหกรรมข้าวฮางโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-16 มี.ค. ที่บริเวณสนามมิ่งเมือง เทศบาลนครสกลนคร



แถลงมหกรรมข้าวฮางโลก

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายและนิทรรศการความเป็นมาของข้าวฮาง แข่งขันตำข้าวฮางเฮฮา ตลอดจนกรรมวิธีผลิตและเก็บรักษา ผ่านมา จ.สกลนคร ก็อย่าลืมแวะเวียน...ต่อ

ประมูลข้าวรอบ 2 โยก 8 พันล.

นางสาวบรรจงจิตต์ อังคฺสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลแบบยกคลังครั้งที่ 2/2558 ปริมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล 45 ราย โดยได้เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 6 มีนาคม ปรากฏมีผู้ยื่นซองทั้งหมด 40 ราย รวมปริมาณข้าว 7.8 แสนตัน ใน 89 คลัง จากที่เปิดขายทั้งหมด 124 คลัง หรือคิดเป็น 71.77% ของปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูล ส่วนอีกประมาณ 2.2 แสนตันจาก 35 คลัง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการเสนอซื้อข้าวสารสต็อกรัฐบาลในครั้งนี้นำให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติได้ภายในสัปดาห์หน้า โดยเชื่อว่าจะสามารถขายได้เกือบหมดตามที่มีผู้เข้ามายื่นซอง ซึ่งมีผู้เสนอซื้อในราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนด (ฟลอร์ ไพร์ซ) เพียง 2 คลัง หรือเป็นไปตามเกณฑ์ 87 คลัง คาดจะมีมูลค่าการขายครั้งนี้มากกว่า 8 พันล้านบาท เนื่องจากผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดเสนอซื้อในราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่ประกาศไว้

อย่างไรก็ดีเชื่อว่าการประมูลข้าวใน 2 รอบนี้ที่ผ่านมา จะไม่กระทบกับราคาข้าวเปลือกนาปี 2558 ที่กำลังทยอยออกมา เพราะเป็นข้าวใหม่ มีตลาดต่างประเทศรองรับ และกรมกำลังเร่งหาตลาดเพิ่มเติมทั้งในแอฟริกา เอเชีย และจีน

สำหรับกรณีที่มีผู้ได้รับการอนุมัติขายข้าวแบบยกคลังรอบแรก ร้องเรียนมายังกระทรวงพาณิชย์ว่าข้าวที่ได้รับมอมมีปัญหาด้านคุณภาพ ขณะนี้ นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งให้องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไปดูแลด้านข้อกฎหมายที่จะช่วยเหลือเอกชน ไม่ได้ปล่อยปละละเลย และให้ทั้ง 2 หน่วยงานรายงานความคืบหน้าให้ทราบ โดยข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพข้าวมีเป็นส่วนน้อย และยืนยันว่าข้าวสต็อกรัฐบาลมีคุณภาพดี

กฟผ.เร่งแก้ไขหนี้เกษตรกร

นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟผ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากองทุนฟื้นฟูฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้และการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรที่มายื่นทะเบียนสมาชิกไปแล้วกว่า 500,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และบริหารจัดการหนี้แทนอีกกว่า 28,460 ราย ช่วยรักษาที่ดินทำกิน กว่า 140,429 ไร่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรในด้านอื่นๆ ต่อไป

ในจำนวนสมาชิกเกษตรกรที่ยื่นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูฯ ประมาณ 500,000 ราย เป็นหนี้ปกติ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องกว่า 270,000 ราย ส่วนที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระ ขึ้นไป กองทุนฟื้นฟูฯ มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนดังนี้ ในกรณีที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์ จะชำระหนี้แทนเมื่อมีการผิดนัดชำระเกิน 3 ปี ขึ้นไป ส่วนหนี้ของสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น ธ.ก.ส. ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคลจะต้องเป็นหนี้ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดยกองทุนฟื้นฟูฯ จะติดต่อชำระหนี้แทนทุกสถาบันการเงินที่ยินยอมให้กองทุนฟื้นฟูฯ เข้าไปชำระหนี้แทน และสุดท้าย หนี้ที่ถูกบังคับคดีขายทอดตลาดไปยังบุคคลอื่น

หรือเจ้าหน้าที่ซื่อทรัพย์ไว้ กระบวนการเหล่านี้ทางกองทุนฟื้นฟูฯ จะติดตามขอซื่อทรัพย์คืนจนเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ จะยังมีมาตรการดำเนินการติดตาม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อภาคการเกษตรและเกษตรกรของไทย รวมถึงการให้ความรู้ และสร้างเสริมแนวทางการพัฒนา อันเป็นการค้ำชวยอดจากการจัดการปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกร เพื่อให้สามารถสร้างผลผลิต และมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งจะเป็ปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และยกระดับขีดความสามารถในภาคการเกษตรของไทย ซึ่งการเข้ามาแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพโดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ประสบผลสำเร็จชัดเจนเป็นรูปธรรมในระดับที่น่าพอใจ เพื่อให้ภาคการเกษตรของไทย จะมีความเข้มขัน ทั้งจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปีนี้ และการเปลี่ยนแปลงของวงจรตลาดสินค้าเกษตร

พาณิชย์คุมเข้มเอกชน ประมูลข้าวสารยกคลัง

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล 1.008 ล้านตัน เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่ามีเอกชนยื่นซองคุณสมบัติ ทั้งโรงสี ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการค้าขายในประเทศ รวม 45 ราย จากผู้ที่เข้ามารับบัตรคิว 47 ราย ซึ่งน้อยกว่าการเปิดประมูลข้าวครั้งก่อน ที่เปิดประมูลไปเมื่อวันที่ 29 ม.ค. เกือบ 1 ล้านตัน แต่มีผู้สนใจเข้ายื่นประมูลรวม 100 ราย

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า การที่เอกชนสนใจมาร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติเพียง 45 ราย สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่เข้มงวดขึ้น ในการประมูลข้าวของกระทรวงพาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในส่วนมาตรการดูแลธัญพืชนี้ แต่เชื่อว่าแม้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลไม่มากเหมือนครั้งก่อน แต่ข้าวที่นำออกมาประมูลแบบยกคลัง ปริมาณกว่า 1 ล้านตัน น่าจะระบายได้หมด

การประมูลครั้งนี้ เป็นการเปิดประมูลแบบยกคลัง ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 782,700 ตัน คิดเป็น 75% ของข้าวที่นำมาเปิดประมูลทั้งหมด เพราะเป็นข้าวที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมีความต้องการซื้อสูง ที่เหลือเป็นข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ข้าวเหนียวขาว 10% ปลายข้าวขาวเอวันเลิศจาก 124 คลัง ใน 33 จังหวัด

“การประมูลได้ปรับเปลี่ยนวิธี ขั้นตอนการประมูลให้สะดวกรองรับผู้เข้าร่วมการประมูลจำนวนมาก และรอบคอบมากขึ้น ทั้งการเปิดยื่นซองเอกสาร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติความเหมาะสม ก่อนยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าว เพิ่มตัวแทนจากรัฐเข้าร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติ.

ประมงไทยในอินโดฯระลำ รอรัฐบาลตกพื้นสัมพันธมิตร

การใช้มาตรการรุนแรงของทางการอินโดนีเซีย โดยกองทัพเรือ ด้วยการจมเรือประมงไทย 5 ลำ ใน เดือนธันวาคม 2557 จากความผิดด้วยการลักลอบ เข้าไปทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย ทั้งยังพบว่า กองเรือไทยที่เข้าไปใช้แรงงานทำประมงเป็นคนงาน ไทยทั้งหมด

ขณะที่ก่อนหน้านี้นักทางการอินโดนีเซีย ได้ออกข้อ กำหนดด้วยการบังคับให้เรือประมงต่างชาติที่เข้าไป ทำประมงในน่านน้ำของตน ได้เคร่งครัดต่อการปฏิบัติ ตามข้อตกลง ทั้งการว่าจ้างแรงงานชาวอินโดนีเซียให้ ประจำอยู่บนเรือ หรือบังคับให้เรือประมงเดิมไปถอน สัญชาติ เพื่อจดทะเบียนเป็นเรือประมงของอินโดนีเซีย โดยตรง ประเด็นเหล่านี้ก็ล้วนแต่ทำให้ “ความร่วมมือ ในการทำประมงร่วมไทย-อินโดนีเซีย” อยู่ในภาวะ ชะงักงัน

นับจากพฤศจิกายน 2557 ที่กระทรวงกิจการ ทางทะเลและประมง อินโดนีเซีย ได้ออกกฎกระทรวง เรื่องการระงับการต่อใบอนุญาตการทำประมง เป็น ระยะเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ทำให้ เรือประมงไทยที่เข้าไปจับสัตว์น้ำในอินโดนีเซีย ไม่ต่าง จากการลักลอบเข้าไปทำประมง ที่ผ่านมการเข้าไป ทำประมงของเอกชนไทยเป็นไปในลักษณะร่วมทุนกับ ภาคเอกชนของอินโดนีเซีย ซึ่งตามกฎหมายการร่วม ทุน เรือฝ่ายไทยจะต้องถอนทะเบียนเรือไทยและโอน สัญชาติมาเป็นเรือประมงอินโดนีเซียจึงจะได้ใบอนุญาต ทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย

แต่ที่ผ่านมา ปัญหาที่ทางการอินโดนีเซียพบ ก็ คือเรือประมงจากไทยที่เข้าไปจับสัตว์น้ำใช้วิธีการออก



ใบอนุญาตปลอม เพื่อให้เรืออื่นใช้เป็นหลักฐานในการ เข้าไปทำประมง แนวทางการอินโดนีเซียคือการ บริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ คือเรือประมงที่เข้าไปต้องใช้ ลูกเรือเป็นชาวอินโดนีเซียทั้งหมด ทำให้เรือประมงที่ เข้าไปอยู่ในโครงการนี้กว่า 200 ลำต้องใช้แรงงาน รวมแล้วกว่า 5,000 คน ทั้งยังต้องจอดเทียบท่าที่ ทำเรืออินโดนีเซีย โดยไม่อนุญาตให้นำสัตว์น้ำกลับมาก ำประเทศไทยโดยตรง



ความบาดหมางต่อการเข้าไปทำประมงของเรือไทย ก่อตัวขึ้นนับตั้งแต่เกิดเหตุลูกเรือประมงไทย มาตรการทหารเรือของอินโดนีเซีย 2 รายในน่านน้ำของอินโดนีเซีย ในเดือนมีนาคม 2557 จากนั้นเป็นต้นมา ทำให้การทำประมงระหว่าง 2 ฝ่าย อยู่บนพื้นฐานของการเข้มงวด มีการออกข้อกำหนด จนทำให้เอกชนไทยที่เข้าไปร่วมทุนต้องพบกับข้อกำหนดต่างๆ เพื่อแลกกับการได้สิทธิ ก่อนที่จะนำไปสู่การระงับให้

สัมพันธ์กันมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันเรือประมงไทยหันไปจับสัตว์น้ำในน่านน้ำกัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร์ ติมอร์ และปาปัวนิวกินี

ส่วนผลที่ตามมาจากการใช้มาตรการห้ามเรือประมงจากไทยเข้าไปจับสัตว์น้ำในอินโดนีเซีย ก็คือผลกระทบที่สะท้อนไปถึงกลุ่มโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ที่มีวัตถุดิบเข้ามาสู่ระบบการผลิตลดลง และมีราคาที่สูงขึ้น

ขณะเดียวกัน รอยต่อของการทำประมงในน่านน้ำเพื่อนบ้านก็จะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมจากการที่ทางการเมียนมาร์ กำลังจะประกาศจะปิดน่านน้ำในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นอันเท่ากับว่าพื้นที่ในการทำประมงของเรือจากไทยถูกตีกรอบให้แคบลง !

แหล่งข่าวในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลส่งออก จ.สงขลา เปิดเผยมว่า ภาวะชะงักงันที่เกิดขึ้นจากการออกประกาศห้ามเรือประมงไทยเข้าไปในน่านน้ำอินโดนีเซีย สร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมห้องเย็น

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง ผู้ประกอบการต้องหาทางออกด้วยการจัดหาแหล่งซื้อวัตถุดิบใหม่

“ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้เฉพาะโรงงานผลิตในสงขลา วัตถุดิบหายไปจากระบบเฉลี่ยที่ 70 เปอร์เซ็นต์ สร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก” แหล่งข่าวกล่าว

น.ส.สมบุญ ท่องสมุทร ผู้ประกอบการเรือประมงและแพปลา จ.สงขลา กล่าวว่า ปัญหาในขณะนี้คือต้องรอให้ทางการไทยเข้าไปเจรจา เพื่อวางกรอบความร่วมมือ

“แต่แนวทางของอินโดนีเซีย คือต้องการให้เกิดอุตสาหกรรมประมงแบบครบวงจร ขณะที่การทำประมงที่ผ่านมา เรือที่เข้าไปจะมี 2 ส่วน คือ ผังสมุทรปราการ สมุทรสาคร และจากด้านสงขลา บัตตานี ระนอง ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 กลุ่มจะใช้วิธีเมื่อได้สัตว์น้ำก็จะแช่แข็งเพื่อนำกลับมาใช้ในฝั่งไทย หากเป็นไปได้ตามแนวทางใหม่ เท่ากับว่าสัตว์น้ำจะผ่านขั้นตอนแช่แข็งหรือแปรรูปขั้นต้น จากนั้นจึงจะส่งกลับมาไทยจะทำให้ขั้นตอนยุ่งยาก และต้องใช้เวลานานขึ้นจากเดิม 5-7 วัน ก็เสร็จขั้นตอน อาจจะเป็น 10 วัน”

ผู้ประกอบการรายนี้ ยอมรับว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบการฝ่ายไทยก็มีส่วนที่ไปสร้างเงื่อนไขจนกลายเป็นข้อพิพาท เช่น การออกตัวเรือ ค่าละ 1 ล้านบาท

แต่ผู้ประกอบการไทยก็ไปใช้วิธีการพ่วงเรือที่ไม่ได้ซื้อตัว ออกตัวปลอมขึ้น เมื่อทางการอินโดนีเซียตรวจพบจึงสร้างความไม่พอใจ

“ทางออกเดียวตอนนี้คือการที่รัฐบาลต้องยื่นมือเข้ามาช่วย เพราะการทำประมงในอินโดนีเซียถือว่าเป็นแหล่งสำคัญ” น.ส.สมบุญ กล่าว

ขณะที่ **นายทวี ปิยะพัฒนา** ประธานบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับผิดชอบภาคใต้ กล่าวเช่นเดียวกันว่า การที่เรือประมงต้องหยุดหาปลาในน่านน้ำอินโดนีเซีย ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเพื่อการส่งออก เป็นปัญหากับผู้ประกอบการในกลุ่มโรงงานแปรรูปที่อาจจะต้องหยุดการผลิต ซึ่งปัญหาไม่อาจจะยุติได้ในระดับเอกชน แต่ต้องระหว่างภาครัฐกับรัฐ ต้องฝากให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงที่จะต้องเร่งเจรจา เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้

“การที่อินโดนีเซียต้องการให้ผู้ร่วมทุน เข้าไปมีบทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านนี้ แต่ว่าสิ่งที่เอกชนเข้าไปศึกษาและพบก็คือกฎหมายอินโดนีเซียไม่เอื้อ มีอุปสรรคอยู่ที่กฎหมายรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นไม่สอดคล้องกัน และแรงงานในภาคการผลิตไม่สามารถสนับสนุนได้ เพราะขาดพื้นฐาน แม้แต่โครงสร้างพื้นฐานอินโดนีเซียก็ยังไม่พร้อม” นายทวี กล่าว

ส่วน นายอุเบศ จันทนิมิ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เรือไทยที่ไปทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีตัวกันร่วม 1,000 ลำ ในเรื่องนี้ทางสมาคมได้ร้องขอให้ทางกระทรวงต่างประเทศ ให้เข้าช่วยเจรจา เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการวางกรอบปฏิบัติ เพราะการที่เอกชนไปเจรจาคงเป็นเรื่องยากที่จะได้ข้อยุติ

ด้าน **นายชวลิต นุชจร** ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการแก้ปัญหาว่า สัตว์น้ำที่จับได้นอกน่านน้ำกว่า 80% มาจากอินโดนีเซีย ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงต้องเร่งหาทางออกเพื่อช่วยเหลือธุรกิจประมงไทย ตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางจากทุกฝ่าย เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ

“เบื้องต้นทราบว่าจะทางอินโดนีเซียออกกฎกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง ด้วยการห้ามใช้เครื่องมือประมงประเภททวนลากและอวนล้อมในน่านน้ำอินโดนีเซีย ทั้งที่ผ่านมาก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการจับสัตว์น้ำในเขตน่านน้ำ เมื่อออกข้อกำหนดเช่นนี้ก็จะต้องไปเจรจาว่าจะหาทางออกที่พบกันครึ่งทางได้อย่างไรที่จะส่งตัวมากที่สุด” นายชวลิต กล่าว

ดังนั้น ทางออกในการแก้ปัญหา “ความร่วมมือภาคประมงไทย-อินโดนีเซีย” ที่จะฟื้นฟูบรรยากาศให้กลับคืนมาได้ จึงตกเป็นภาระของรัฐบาลกับการที่จะต้องออกหน้าเจรจาแทน

ฟ้องแพ่งจำนำข้าว-อายุความ 2 ปี

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายวิญญู เกียรติงาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าได้คุยกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งได้คัดค้านเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ข้อยุติว่าคดีนี้มีอายุความ 2 ปี โดยอสส.จะเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เริ่มนับอายุความตั้งแต่กระทรวงการคลังได้รับเรื่องจากป.ป.ช. ตามมาตรา 73 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยป.ป.ช. คือเดือนก.พ. 2558-ก.พ.2560

นายวิญญูกล่าวว่า จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ชุดแรกเป็นคณะกรรมการสอบสวนเท็จจริงและกำหนดจำนวนค่าเสียหาย เพราะเวลาฟ้องศาลจะใช้ประมาณการไม่ได้ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าฟ้องเรียกค่าเสียหายกี่บาท และเมื่อเสร็จกระบวนการนี้ จะส่งต่อให้คณะกรรมการอีกชุดคือ คณะกรรมการว่าด้วยการรับผิดชอบทางแพ่ง มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธาน ก่อนจะส่งให้ออสส.ฟ้องตามขั้นตอน ดังนั้นเรื่องนี้มี 3 ขั้นตอน ซึ่งต้องทำภายในอายุความ 2 ปี และเมื่อฟ้องแล้วอายุความจะหยุดโดยอัตโนมัติ

เมื่อถามว่าตัวเลขความเสียหายชัดเจนแล้วหรือยัง รองนายกฯกล่าวว่ามีเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่เชื่อว่าเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง และต้องรู้ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ เพราะเป็นไปได้ว่าจะให้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบ ถ้าฟ้อง 10 คน ต้องรู้ว่าหารแล้วคนละเท่าไร ตัวเลขต้องเป็นส่วนของใครของมัน ส่วนจะฟ้องกี่คนนั้น ก็รู้คร่าวๆ แล้ว แต่จะรู้ชัดต่อเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยแล้ว